

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 8 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Căn cứ Công văn số 582/TTr-NV3 ngày 04/8/2023 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí Thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) 08 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh¹. Nhằm thực hiện cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2023². Các văn bản ban hành được triển khai kịp thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN, TC. Trong đó, tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về PCTN; triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN, đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định phòng ngừa tham nhũng là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTN tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch PCTN để triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch thanh tra năm 2023, tập trung thanh tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà

¹ Các văn bản số: 32/UBND-NC ngày 18 tháng 01 năm 2023 V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; 189/UBND-NC ngày 17 tháng 3 năm 2023 V/v thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; 579/UBND-NC ngày 20 tháng 7 năm 2023 V/v thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

² Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 17/03/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện năm 2023; Công văn số 15/TTr, ngày 01/03/2023 của Thanh tra huyện về việc đôn đốc báo cáo định kỳ công tác phòng chống, tham nhũng theo quy định; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2023 về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; Văn bản số 368/UBND ngày 21/3/2023 về triển khai các nội dung liên quan về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán đảm bảo nghiêm túc, đúng thời hạn quy định.

II. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện chưa tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức trên địa bàn qua đường dây điện thoại nóng và hộp thư công vụ tại UBND huyện Đắk Tô. Đồng thời, qua công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện cho đến nay chưa phát hiện tập thể, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

2. Công tác phối hợp, phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án:

Thường xuyên chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong công tác thanh tra, điều tra, xét xử, thi hành án liên quan đến PCTN, TC trên địa bàn huyện.

3. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán:

Qua rà soát, trong 08 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện khắc phục triệt để Kết luận số 03/KL-TTr, ngày 28/4/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh; tuy nhiên không có nội dung kiến nghị, kết luận nào liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

4. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có

5. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực: Không có

III. Đánh giá chung

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Qua triển khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân đối với công tác đấu tranh PCTN, TC góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trên địa bàn huyện. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã trở thành việc làm thường xuyên đối với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và từng bước phát huy tác dụng. Bên cạnh đó đơn thư, tin báo tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời. Qua đó góp phần tạo thêm niềm tin của nhân dân vào chính quyền các cấp trong công tác PCTN, TC. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng ngân sách và phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị. Từ ngày 01/01/2023 đến nay, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng,

tiêu cực nào xảy ra trên địa bàn huyện.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN TC, trọng tâm là các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN TC gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “*về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”*”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị “*về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Thông báo Kết luận số 12- TB/TW ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị “*về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN TC*” và Hướng dẫn số 25-HĐBCĐTW ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; nội dung cuốn sách “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN TC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư...; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy định về công tác PCTN trên địa bàn huyện; chú trọng việc đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng ... và quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Kiến nghị, đề xuất: Không có.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 8 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TTr.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hoàng Nam

